

**BỘ XÂY DỰNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2276/BXD-GĐ

V/v: tham gia Triển lãm Công nghệ xây dựng  
Việt Nam - VIETCONSTECH 2012

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2011

Kính gửi: Các tổ chức, doanh nghiệp tham gia hoạt động xây dựng

Xuất phát từ sự phát triển về khoa học công nghệ của các doanh nghiệp và quảng bá thương hiệu trong lĩnh vực xây dựng, Bộ Xây dựng tổ chức cho các doanh nghiệp giới thiệu và chuyển giao công nghệ xây dựng thông qua Triển lãm Công nghệ xây dựng Việt Nam – VIETCONSTECH 2012.

VIETCONSTECH 2012 là Triển lãm công nghệ trong lĩnh vực xây dựng được tổ chức tại Thành phố Hà Nội, nhằm giới thiệu năng lực, thành tựu về công nghệ xây dựng của các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế hoạt động trong lĩnh vực thi công, kiểm soát chất lượng xây dựng, sản xuất và cung cấp thiết bị, vật liệu xây dựng, phần mềm công nghệ... Thông qua triển lãm, các cơ quan quản lý Nhà nước sẽ có sự đánh giá và cập nhật các công nghệ xây dựng tiên tiến để điều chỉnh cơ chế chính sách phù hợp, đồng thời xét tôn vinh các doanh nghiệp có thành tích cao trong hoạt động nghiên cứu, sáng tạo, ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ xây dựng. Triển lãm là cơ hội cho các đơn vị và các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, tìm kiếm đối tác và xúc tiến các hoạt động đầu tư và chuyển giao công nghệ.

Triển lãm diễn ra trong 03 ngày, từ ngày 27/6/2012 đến ngày 29/6/2012 tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam với nhiều hoạt động như: Hội thảo khoa học, các chương trình tư vấn, chuyển giao về công nghệ, kỹ thuật mới, kinh nghiệm thực tiễn trong công tác thi công, chương trình trao bằng khen cho các doanh nghiệp, cá nhân có thành tích cao trong công tác nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ trong xây dựng...

Bộ Xây dựng đề nghị các Đơn vị đăng ký tham gia Triển lãm và các hoạt động bên lề để góp phần tạo thành công cho Triển lãm.

**Nơi nhận**

- Như trên;
- BT. Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- TT. Thông tin – Bộ Xây dựng (để p/h);
- Báo Xây dựng (để p/h);
- Lưu: VT, GD

**KT. BỘ TRƯỞNG**  
**THỦ TRƯỞNG**  
  
**Nguyễn Thanh Nghị**